



# เกาะติดการศึกษายุค

# 'รอยเพื่อน' Joint Degree Programs

■ วันเพ็ญ แก้วสกุล  
wanpen@nationgroup.com

**ก**ารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมีหลายแนวทาง อาทิ การนำไอทีเข้ามาเสริมทัพ การพัฒนาสินค้า ระบบขนส่ง และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรจะนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับนาที่นี้คงไม่มีกลยุทธ์ใดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีเท่ากับ "โต" ด้วย "พันธมิตร" ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ธุรกิจส่วนใหญ่ขานรับ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการศึกษา

ท่ามกลางการรุกก้าวของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ขยายสาขาเข้าสู่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยมองถึงโอกาสมหาศาลจากการเติบโตที่รวดเร็วของประเทศไทยในซีกโลกตะวันออก



ภาพรวมของการศึกษา MBA ในโลกนี้จะเปลี่ยนไป เน้นการขยายตัวโดยใช้ ชื่อเสียงที่มีมายาวนาน มองหาความเป็นอินเตอร์ฯ มากขึ้น และมองหา ความร่วมมือมากขึ้น



กิตติ โพธิกิติติ



สมนึก ตังเด็มสิริกุล

กระแสการแข่งขันที่ส่อเค้าว่าจะรุนแรงขึ้น นี้เองที่ผู้บริหารการศึกษาเล็งเห็นแล้วว่าคง ไม่มีอะไรดีไปกว่าการ “ผูกมิตร” แล้วจับมือ กันข้างหน้าพร้อมๆ กัน

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วม “1+1” (Joint Degree Programs) ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กับ

มหาวิทยาลัยชื่อดังมีให้เห็นตั้งแต่ 7 ปี ก่อน โดยการนำร่องของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

“ภาพรวมของการศึกษา MBA ในโลกนี้จะเปลี่ยนไป เน้นการขยายตัวโดยใช้ ชื่อเสียงที่มีมายาวนาน มองหาความเป็น อินเตอร์ฯ มากขึ้น และมองหาความร่วมมือ มากขึ้น” ดร.กิตติ โพธิกิติติ คณบดีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดเผย

ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมกับ Toulouse เปิดสอน MBA Technology

Management โดยเรียนกับทางเอแบค และบินไปเรียนที่ University of Toulouse พร้อมกับจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อฝึก ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน

ดร.กิตติ บอก แนวคิดนี้ผู้เรียนจะได้ประโยชน์ จากการที่มีทางเลือกมากขึ้น เพราะนอกจากความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัย ชั้นนำของทั้งสองประเทศแล้วยังได้ ประสบการณ์จากการได้ทำงานจริงในโลก ธุรกิจใน โดยหลักสูตรนี้เตรียมเปิดสอนในช่วง ต้นปี 2557 ในจำนวนนักศึกษา 20 คน

ต่อรุ่น เท่ากับว่า MBA ที่เป็น อินเตอร์สามารถเปิด สอนได้ครอบคลุมการ บริหารจัดการด้าน การเงิน การตลาด และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีในกรณี มหาวิทยาลัย วูลลองกอง

(University of Wollongong)

มหาวิทยาลัยชั้นนำของ ประเทศออสเตรเลีย

ที่ร่วมกับ เอแบค จัดทำหลักสูตรปริญญาโท ด้านการค้าระหว่างประเทศ 1 ปี “MIB Joint Programs” (Master of International Business) ที่เปิดการเรียนการสอนใน ประเทศไทยหนึ่งเทอม และบินไปเรียนประเทศ ออสเตรเลียอีกหนึ่งเทอม

การผนึกความร่วมมือในรูปแบบ Joint Degree Programs นอกจากเอแบค ก็ยังมี ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเพื่อ “ปรับตัว” และ สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

อย่างไรกรณีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส) กับ UNSOED ที่มุ่ง ถึงการพัฒนาความร่วมมือในส่วนของการ แลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการหลักสูตร ร่วม “1+1” (Joint Degree Programs)

ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา Public Administration, Economics, Biology และ Animal Science

**ด้าน ศ.ดร.สมนึก ตั้งเต็มสิริกกุล**

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว้างก้าวเดินของ SIIT ในประเด็นของ ความเป็นนานาชาติ และ ความร่วมมือกับ ต่างประเทศไว้เช่นกัน

ในเวลานี้แต่ละหลักสูตรต้องแข่งขันกัน

นำเสนอจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งเราเองก็เชื่อว่าแนวทางนี้จะเกิด ประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน ทั้งความรู้ที่ ได้จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน

ปัจจุบัน SIIT ได้ MOU ไปแล้วกับ 40 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจากความร่วมมือที่เข้าไปเรียกว่า แอคทีฟ ทั้งการ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน และความร่วมมือ ด้านวิชาการอื่นๆ

โปรแกรม Joint Degree Programs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กำลังจะเป็น ลู่วิ่งใหม่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในไทย เชื่อว่าจะส่งผล Win-Win-Win ทั้งสามฝ่าย คือ ตัวมหาวิทยาลัย พันธมิตรจาก ต่างประเทศ และผู้เรียน

เข้าตำรา "รอยเพื่อน" ย่อมดีกว่าการสู้ เพียงลำพัง **M**